

"สุรพงษ์" สั่งปรับใหญ่ผังรายการ ETV เข้มขันรายการข่าว-สาระความรู้

☛ นำเสนอเมื่อ 9 ม.ค. 2560

ดิ้งโซเซียลมีเดียเพิ่มช่องทางรับชม

นายสุรพงษ์ จำจด เลขานุการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายแก่ทีมผลิตและโปรดิิวเซอร์รายการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ว่า ปัจจุบันโลกกำลังเดินทางเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่อทางไกลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการสื่อสารของทุกคนในสังคม ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อโลกที่จะมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ในปี 2560 นี้ สำนักงาน กศน.เห็นวาทะกระบวนการผลิตรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการผลิตและเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการใช้กระบวนการของสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ไปสู่กลุ่มผู้รับชม 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป จะต้องเดินหนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับให้ปรับวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ปรับผังรายการที่กำลังจะออกอากาศทาง ETV ใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค.2560 เป็นต้นไป เน้นเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ รวมถึงผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องให้มากขึ้น เป็นการเติมเต็มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระอย่างเต็มเปี่ยม มีการนำช่องทางของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วยขยายการเรียนรู้ให้มากขึ้น ทั้งสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สมาร์ทโฟน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ผ่านคลิปวิดีโอสั้น 5-10 นาที ที่จะมีการอัปโหลดลง youtube เป็นต้น

เลขานุการ กศน. กล่าวอีกว่า ผังรายการในปี 2560 ของทางสถานี ETV ที่พิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมา คือ การเพิ่มเติมในส่วนของรายการข่าว และสถานการณ์ประจำวันเข้าไปทั้ง 3 ช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งยังเพิ่มช่องทางการออกอากาศ เพื่อให้เกิดสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะเน้นการถ่ายทอดการเรียนการสอนของครู กศน. ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน สำหรับวิชาพื้นฐานหลักแล้ว ยังเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในอาชีพ เพื่อให้ ศท. และสถานี ETV เป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างในการให้ความรู้ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการฝึกฝน พัฒนาทักษะอาชีพ คุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปด้วย

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ 7 ม.ค. 2560](#)